

## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อมุ่งหาค่าคอมที่สำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ในเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของนายตำรวจระดับ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับใด ทั้งนี้โดยนำปัจจัยด้าน สภาพงาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน โอกาสก้าวหน้า ความยุติธรรมในหน่วยงาน ตักศิรัของ อาชีพ รายได้และสวัสดิการ และความมั่นคงในหน้าที่การงาน มาพิจารณาประกอบด้วย ประการที่สอง นายตำรวจระดับ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) ที่มีภูมิลำเนาทางสังคม เศรษฐกิจแตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแตกต่างกัน หรือไม่ ทั้งนี้โดยนำปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจของรองผู้กำกับการ (สอบสวน) เกี่ยวกับอายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด คุณวุฒิปริญญาตรี สถานภาพการสมรส การอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้กำกับการ อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ระยะเวลาดำรง ตำแหน่งสารวัตรหรือเทียบเท่า ระยะเวลาดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการ ระยะเวลา ได้รับการเลื่อนยศพันตำรวจโทมาแล้ว มาประกอบการพิจารณาด้วย

ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม โดยได้ส่งแบบสอบถามไปยัง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประชากรเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 45 นาย แต่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 40 ชุด ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อ พิสูจน์สมมติฐานทั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่ามัธยิมเลขคณิต ( arithmetic mean ) และ การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทดสอบ ไค-แอสควร์ ( chi - square test ) แล้วนำมาประมวลผลโดยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม SPSS/PC<sup>+</sup> ผลการคำนวณ และวิเคราะห์พบว่า

1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของนายตำรวจระดับ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างต่ำ
2. นายตำรวจระดับ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) ที่มีภูมิลำเนาทางสังคม เศรษฐกิจแตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังนี้

2.1 ท้าแปรภุมิหลั้งทางสังคมเศรฐรูกิจเก็ยวักบ์เงินเค็อน ภาวะการมึ้งงานท่าของภรรยา และการสำเร็จการศึ้การระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่เป็นของรองผู้กำกับการ (สอบสวน) ซึ่งแตกค่างกันนั้แค่ละตัวแปรจะท่าให้ระกัับความฟึ้งพอใจในการปฏิบัติหน้าท่าราชการแตกค่างกันอย่างมึ้นยั้สำคัญทางสถิติ

2.2 ท้าแปรภุมิหลั้งทางสังคมเศรฐรูกิจเก็ยวักบ์เรื่ง อายุ อายุราชการ สถานภาพการสมรส อาชีพของมึ้คาสของภรรยา การอบรมหลั้กสูทรโรงเรื่ยนผู้กำกับการ ระยะเวลาค่างค่างแห่ง สารวัตรหรือเทียบเท่ามาแล้ว การเคยค่างค่างค่างแห่งสารวัตรใหญ่ ระยะเวลาค่างค่างแห่งรองผู้กำกับการ และระยะเวลาที่เป็นพันค่างวจโหมมาแล้ว ที่เป็นของรองผู้กำกับการ (สอบสวน) แม้ว่าตัวแปรเหล่านี้ จะแตกค่างกันก็ไม่ว่าให้มึ้ระกัับการฟึ้งพอใจในการปฏิบัติหน้าท่าราชการแตกค่างกันอย่างมึ้นยั้สำคัญทางสถิติ